

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH số 202-CP ngày 31-10-1970
về việc tạm thời quy định cụ thể một số chế độ đãi ngộ đối với đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi;

Sau khi tham khảo ý kiến của các ông thủ trưởng các ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

I. Việc tổ chức, huy động và sử dụng dân công nghĩa vụ, trong đó có dân công làm thủy lợi, vẫn tiếp tục thực hiện theo nghị định số 77-CP ngày 26-4-1966. Nhưng đề khuyến khích và đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi, nay tạm thời quy định cụ thể một số chế độ đãi ngộ cho các đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp như sau :

a) Tiền thù lao và tiền khấu hao công cụ.

— Mỗi đội viên đội thủy lợi lao động trên các công trường thuộc vốn đầu tư của Nhà nước đạt được một định mức (theo định mức 726) sẽ được trả thù lao 0đ90.

— Về công cụ, đội thủy lợi của hợp tác xã phải mạng theo, kể cả công cụ thường và công cụ cải tiến, theo yêu cầu của công trường, thì mỗi định mức lao động sẽ được 0đ30 tiền khấu hao; nếu hợp tác xã chỉ mang theo công cụ thường lên công trường thì vẫn giữ mức khấu hao như cũ.

b) Chế độ cung cấp lương thực.

Trong thời gian lao động trên công trường, kể cả ngày nghỉ mưa và nghỉ theo chế độ, các đội viên đội thủy lợi được Nhà nước bán thêm theo giá cung cấp phần lương thực chênh lệch cho đủ mức ăn mỗi người 0kg700/ngày. Nếu đơn vị nào làm vượt định mức sẽ được bán thêm, nhưng mức ăn tối đa không quá 24kg mỗi tháng. Trường hợp đặc biệt đã lao động ban ngày nhưng còn phải lao động thêm ban đêm từ 4 giờ trở lên sẽ được bán thêm 0kg100 lương thực.

c) Về vải mặc.

Các đội viên đội thủy lợi trong hợp tác xã nông nghiệp trong một năm phải làm việc trên

công trường trên 6 tháng trở lên sẽ được cấp thêm một mét phiếu vải ngoài số 3m80 đã được cấp theo tiêu chuẩn.

2. Các ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, Tài chính, Lao động, Nội thương, Lương thực và thực phẩm, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt-nam, Trưởng ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp thuộc Phủ Thủ tướng căn cứ vào những văn bản trước đây của Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và những điểm tạm thời quy định trên đây, hướng dẫn thi hành chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Hà-nội, ngày 31 tháng 10 năm 1970

T.M Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

ĐỖ MƯỜI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 229-FTg ngày 19-11-1970
về công tác lương thực vụ mùa 1970

Qua hai vụ sản xuất của năm 1970 và qua công tác huy động, phân phối lương thực trong vụ chiêm, nhìn chung chính sách lương thực mới đã được các ngành, các cấp chú trọng thực hiện và bước đầu đã đưa lại những kết quả tốt: sự tiếp thu, hưởng ứng chính sách của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và xã viên, nông dân về cơ bản là được; việc giao nhận mức nghĩa vụ ổn định 5 năm giữa Nhà nước và các hợp tác xã nông nghiệp tiếp hành được thuận lợi và nói chung đạt được yêu cầu của trung ương; công tác huy động và phân phối lương thực trong vụ chiêm 1970 có nhiều tiến bộ; giá cả lương thực trên thị trường tự do đã chùng lại và có xu thế đi xuống; đời sống của xã viên, nông dân về mặt lương thực ở nhiều nơi có khá hơn so với những năm trước...

Như vậy có thể sơ bộ kết luận chính sách huy động và phân phối lương thực ban hành lần này là tốt, sát hợp với thực tiễn tình hình, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực trên nhiều mặt.

Tuy nhiên, chính sách còn có thể phát huy tác dụng tích cực hơn nữa nếu như trong chỉ đạo thực hiện của các ngành, các cấp làm được